
BORGARRÁÐ 9. september 2021: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
ósk Reykjavíkurborgar um aðgang að Facebook-síðum íbúasamtaka - R21090075

Hver er tilgangur Reykjavíkurborgar að óska eftir aðgangi að Facebooksíðum íbúasamtaka 
hverfanna, sem eru frjáls félagasamtök og vettvangur íbúa til að ræða málefni hverfanna, án 
aðkomu og áhrifa borgarinnar.


